

ประวัติวัดสุทธาโกชน

วัดสุทธาโกชน ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยฉลองกรุง 8 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่า วัดสุทธาวาส ก่อสร้างโดย **เจ้าจอมมารดากลิ่น** พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในที่ดินของท่านตั้งแต่ ปี พ.ศ.2437 ต่อมาในปี พ.ศ.2455 เจ้าจอมมารดากลิ่น พร้อมด้วย พระมหาอ่อน มหาภักยาโณ และมรรคนายกอ้อต ไชยบุตร ได้ทำการย้ายวัดมาตั้งบริเวณปากคลองมอญ ฝั่งเหนือ ริมคลอง ลำปลาทิวฝั่งตะวันออกและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสุทธาโกชนท่านเจ้าจอมมารดากลิ่น ได้ให้ความเมตตา พี่น้องชาวมอญ มาทำบุญทอดกฐินเป็นประจำทุกปีตลอดอายุขัยของท่าน

วัดสุทธาโกชนนับว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนของมอญลาดกระบัง และยังมียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ ได้แก่

1. อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น
2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบัง ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
3. ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ หนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร
4. เรือไทยไม้สักทอง 100 ปี กุฎีเก่าเจ้าอาวาส
5. พิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่น มากกว่า 100 ลำ
6. สวนปลาธรรมชาติ ริมคลองลำปลาทิว

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตลาดกระบัง ที่จัดแสดงเรื่องราวของบุคคลสำคัญในเขตลาดกระบัง อันได้แก่ **“อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น”** ผู้สร้างวัดสุทธาโกชน และเจ้าคุณทหารหรือเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สมุหกลาโหม ในรัชกาลที่ 5 ผู้เป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิพิธภัณฑ์เรือวัดสุทธาโกชน

การตักบาตรพระร้อยทางเรือในตอนแรกนั้น ทางวัดมีเรือจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการตักบาตรทางเรือ จึงได้ยืมจากชาวบ้านในละแวกบางส่วน ต่อมา คณะกรรมการวัดจึงได้ประชุมหารือกันว่าทำอะไรจึงจะมีเรือใช้เพียงพอกับงานตักบาตรพระร้อยเพื่อพระสงฆ์มารับบิณฑบาตกว่า 100 รูป ในขณะนั้นจึงมีนโยบายรับบริจาคเรือมาของชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้ในการสัญจร หรือการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพในท้องถิ่น ต่อมาได้มีชาวบ้านบริจาคเรือมากขึ้นเรื่อยๆ บางส่วนใช้งานได้ บางส่วนใช้งานไม่ได้ และบางส่วนต้องซ่อมแซมจึงจะใช้งานได้ โดยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นเงินส่วนตัวบ้านและเงินบริจาคจากทางวัดบ้าน

ปัจจุบันมีเรือทั้งสิ้นประมาณ 100 กว่าลำ ที่ใช้ในประเพณีตักบาตรพระร้อยกว่า 70 ลำ มีเรือหลายประเภท เรือทุกลำล้วนแต่มีคุณค่าบางลำมีอายุเก่าแก่มาก หากดูได้ยาก ไม่สามารถประเมินราคาได้ ทางวัดได้อนุรักษ์และนำมาจัดแสดงรวบรวมไว้ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมได้อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนสังคมในอดีตของคนท้องถิ่นที่ใช้เรือเป็นพาหนะสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งนับวันจะเลือนหายไปตามกาลเวลา

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี **"กุฎีไม้สักทอง"** อายุกว่าร้อยปี ซึ่งเดิมเป็นกุฎีของพระมหาอ่อน มหาภักยาโณ เจ้าอาวาสคนแรกของวัดสุทธาโกชน ภายในกุฎีนี้ยังเก็บรักษาข้าวของบางชิ้นของท่านไว้ ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน ตู้เก็บพระไตรปิฎก ตำรายาโบราณ รูปภาพเก่าๆ รวมทั้งเครื่องมือในการทำยา เป็นต้น

นอกจากจะได้ร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือแล้ว ที่วัดสุทธาโกชนยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมอญลาดกระบัง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างดีอีกด้วย

กุฏิไม้สักทอง 100 ปี



อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น



พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง



พิพิธภัณฑ์เรือ วัดสุทธาโภชน์



พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ด้วยสำรับอาหารคาว-หวาน
เอกลักษณ์ท้องถิ่น

